



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กออทิสติกสอบติดจุฬาฯ เรียงแถวเข้าครุฯ-ทุกม.เปิดสอบตรง

28 พฤษภาคม 2550 02:37 น.



เด็กออทิสติก ติดคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 3 คน คณบดี
ระบุจุฬาฯ สอบตรงรับเด็กที่มีความผิดปกติทั้งทางด้าน
ร่างกาย หรือพัฒนาการทางด้านสมอง ทุก
มหาวิทยาลัยก็มีโครงการนี้

ผศ.ดร.พฤทธิ ศิริบรรพพิทักษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผย "คม ชัด ลึก" ว่า ปี

การศึกษา 2550 เป็นปีที่ 2 ที่ทางคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดสอบตรงรับเด็กออทิสติก
หรือเด็กที่ร่างกายผิดปกติ ซึ่งในปีนี้มีเด็กออทิสติกมาสอบจำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.แมรี่
ซาเจล สมสร ร.ร.สิริรัตนารุ นายพีระ ปิ่นทวิงกูร ร.ร.สาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **และ น.ส.มนชยา ทูมมานนท์ ร.ร.**

**สาธิต มศว ปทุมวัน โดยทั้งสามคนสอบผ่านข้อสอบ
และเกณฑ์ที่คณะวางไว้**

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวอีกว่า คณะครุศาสตร์จะรับเด็กออทิสติกหรือเด็กที่มี
ความผิดปกติได้ไม่เกินปีละ 10 คน แต่ละปีมีเด็กกลุ่มนี้มาสมัครไม่เกิน 5 คน โดยเด็ก
ออทิสติกหรือเด็กที่ได้รับความผิดปกติทางร่างกายนั้น สามารถเข้าเรียนคณะต่างๆ ของ
จุฬาฯ ได้ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ อาทิ สอบข้อเขียนผ่านร้อยละ 50 ผ่านการสัมภาษณ์จาก
คณะอาจารย์ อีกทั้งจะต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2549 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แต่
ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด 2.เป็นผู้
ที่มีความต้องการพิเศษในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้

3.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 4.เป็นผู้มี
ความประพฤติดี และยินยอมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 5.เป็นผู้ที่ไม่มี
โรคติดต่อร้ายแรง โรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หาก
ปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิมิให้เข้าศึกษา
แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบ

ไซต์ www.chula.ac.th

“ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยก็เปิดรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีร่างกาย ผิดปกติทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะต้องเป็นเด็กที่สามารถจะพัฒนาได้ อย่างเด็กที่ ได้เข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2549 ก็เป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีทั้งสี่คน ส่วนปัญหาที่พบเมื่อเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนนั้น แต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการส่งงานล่าช้า ซึ่งตรงนี้จะม้ออาจารย์ที่คอยดูแลช่วยเหลือให้ คำปรึกษาอยู่แล้ว” ผศ.ดร.พฤษดิ์ กล่าว